

3 E

เกรียงศักดิ์ ดิลกวัฒนานนท์ “หัง” เป็นเด็กมาจากจีนเซ็ง เป็นที่ปรึกษาของสิทธิชัย หังทำงานตลอดทั้งวัน บางวันทำด้วยคู้ด้วย หังเป็นคนไม่ค่อยจะเต็มบาท บางทีจะเล่นบาสเกตบอล บางทีจะเลี้ยงไก่ ร้อยอย่างพันประการ เขาพูดอะไรเพื่อนไม่เคยขัดแต่เวลาเพื่อนพูดเขามักซุ่มเสมอ อนาคตบอกไม่เรียนต่อแต่จะตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ให้เป็นที่เป็นที่ทางชะที่

8-10 ท่าสะอาด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

กมลศักดิ์ เมฆมนต์ “หนู” เป็นเด็กมุงฟอร์ตมาตลอด อยู่ในห้องหนูเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ในโรงจำนำ วันหนึ่ง หนูไม่ค่อยจะยุ่งกับผู้ใด เวลารถเครื่องใครเสีย หนูจะจัดการให้เรียบร้อยเพราะหนูถนัดทางช่าง อนาคตหนูบอกว่าจะเรียนต่อ ช่างกลไทย-เยอรมัน

87/1 วงสังคำ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

เครือธรงค์ ดวงสะอาด “รง” เป็นคนเงียบตลอดเวลา (ที่ ม. ประยงค์ เข้าสอน) นอกนั้นคุยยังกับน้ำไหลไฟดับ รงเป็นคู่หูของ ที เวลาโคตรมการกุศลก่อโคตรเหมือนกัน รงทำที่รังสวมมาโรงเรียนมักจะถูกตีบ่อยๆ เพราะผิดระเบียบ อนาคตรงบอกสอบได้ก็รู้ว่าเขาจะเรียนที่ไหน

66 สันผีเสื้อ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

เฉลิมพล เลาหะเพ็ญแสง เฉลิมพลมีผิวเหมือนอาภัสร์มาก ยิ่งประกอบกับรูปร่างเอาจางๆ ยิ่งเหมือนใหญ่ แต่ตรงข้ามกับตัวจริงซึ่งช่นอย่างกะลูกแมว เวลาอยู่ในห้องเงียบตลอดไม่เคยทำความลำบากให้เพื่อนและครูผู้สอนเลย อนาคตเขาไม่พูดให้ใครฟังเลย

50/1 นันทาราม ซอย 4 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ เขาไม่มีนิคเนมแต่เพื่อน ๆ เรียกเขาว่า “ฉัตร” ฉัตรมาจากยุพราช ฉัตรเป็นคนชอบเล่น ชอบตลก บางครั้งฉัตรก็ขี้นม บางครั้งก็รำเริง ฉัตรเป็นกันเองกับเพื่อน ๆ เสมอ ถึงแม้ว่าจะถูกยั่วก็ทำเป็นใจเย็นถือเลย การเรียนของฉัตรอยู่ในชั้นดี ฉัตรมีความมานะพยายาม ฉัตรรู้เวลาเรียนเวลาเล่น ไม่ใช่ผิตเวลาเลย

13/2 นันทาราม ซอย 2 จ. เชียงใหม่

ชวนะ ความพรรณ “นะ” เป็นคนเงียบบางครั้งก็โวยแ่งเหมือนกันนะ นะ เป็นคนที่เรียนเสมอต้นเสมอปลาย นะ เป็นหัวหน้าเชียร์สกีเขียวในงาน สपोर्ट เทย์ การเป็นหัวหน้าเชียร์ของ นะ สาว ๆ เรียนาชอบมาก อนาคต นะ ไม่เคยปรึกษาบอกใครเลย

170-172 พระปกเกล้า ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ชู แล้ดี หนุ่มน้อยจากคอยปุยผู้นี้ บางครั้งก็เล่นบางครั้งก็เงียบขี้นม เอาอะไรได้ไม่แน่นอน แล้วแต่อารมณ์ของ ชู แต่ ชู ชอบทำตัวเป็นกันเองกับเพื่อนฝูงมาก ไม่ค่อยจะโกรธใครง่าย ๆ ชู ชอบพูดถึงเรื่องอนาคต คงจะคิดว่าจบแล้วจะเป็นอะไรดี ถึง ชู จะเป็นแม่่ว แต่ ชู ก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนได้ดี ไม่ถือตัวและมักจะถ่อมตนเสมอ ๆ

81 หมู่ที่ 4 ต. บ้านปง อ. หางดง จ. เชียงใหม่

ชาติชาย ไชยวงศ์ “ช่วย” เป็นชื่อที่เพื่อน ๆ ที่โรงเรียนเรียก ช่วย เป็นทั้งนักฟุตบอลและนักกรีฑาของโรงเรียน ช่วย เป็นคนไม่ค่อยโวยวายเท่าไร นิสัยของเขาคุยากเหลือเกิน ช่วย เรียนหนังสือเสมอต้นเสมอปลาย ช่วย ไม่เคยทำความลำบากใจให้ใครเลย อนาคตเห็น ช่วย เฉย ๆ เลยไม่ทราบ ใครสนใจติดต่อช่วย ที่

1/182 โชตนา อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

สิรวัน อารยางกูร “วัน” อยู่ในห้องเรียนร้อยเหมือนผ้าไทยโทเรจากโรงงาน แต่นอกห้อง “วัน” เราน้อง ๆ ลิง วัน สงสัยว่าจะเรียนต่อในแผนกศิลปะเพราะต้องเจริญรอยตามคุณพ่อให้ได้ อนาคต เชียงใหม่เราคงมีทนายความชื่อดังจากมงฟอร์ตคนนี้นั่น

19 คชสาร ซอย 1 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

นฤเดช ไทยธรรมกุล “เดช” เป็นเพื่อนร่วมอำเภอดีวกับสมนึก พร้อมกันนี้ก็นั่งเรียนที่เดียวกันอีก สงสัยคงจะติดใจคนที่เป็นญาติของสมนึกหรือเปล่านั้นทราบ ธรรมชาติชอบอยู่แบบสงบสมนามสกุลของเขา อนาคตเจ้าตัวก็ไม่แน่ใจ สอบผ่านแล้วจะบอกให้ทราบ

67/1 สันกลาง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

บัญชา ชื่นประดิษฐ์ “ชา” เป็นสมาชิกกระท่อคร่วมคนหนึ่งเหมือนกัน ปกติเป็นคนเงียบมาก ไม่ค่อยยุ่งกับใครมากในวันหนึ่งๆ การเรียน ชา เสมอต้นเสมอปลายตลอด เสียอย่างเดียวชอบบิบบในห้องมากไปหน่อยเท่านั้นเอง “ชา” เป็นเด็กมาจากเมืองแพร่ แต่เล่นกีฬาไม่เป็น เขาพกเอาความมกันั้นมาจากเมืองแพร่ อนาคตบอกไม่แน่

1018 เจ็ดยอด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ปรีชา สุวรรณทัต “ชา” เป็นนักบาสของโรงเรียนและของจังหวัด ลวดลายการเล่นของเขาไปไกลถึงทีมชาติ “ชา” เรียนที่มิ่งפורต์มาตลอด ชา เป็นคู่ขาของ ชง นั่งค้ำยัน กุญค้ำยัน นอนค้ำยันกันมาตลอด อนาคตบอกว่า จะพาร่างที่สูงโย่ง ไปหน้าที่หล่อเหลาไปอยู่ที่ A.C.C.

5 เจริญประเทศ ซอย 7 อ.เมือง จ. เชียงใหม่

ปรีชา รัตนานนท์ นิคเนมว่า “แดง” เป็นคนชอบตลก มีอารมณ์ร่าเริงทั้งวัน เข้ากับเพื่อนฝูงได้ง่าย มักจะมีอะไรตลกๆ มาในห้อง ทำให้ห้อง 3 E ไม่เปล่าเปลี่ยว แแดง เป็นนักวิ่งของสี่เขียวในวัน SPORT DAY บ้านเกิดของ แแดง อยู่ที่ระนอง

8 บ้านพักแพทย์โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ประหยัด จรัสวุฒิกุล เพื่อนเรียกกันว่า “หยัด” เป็นคนชอบสนุกแต่ไม่ชอบเล่นกับใครในห้อง แต่ชอบเล่นกับครูและถูกครูประจำชั้นเตือนอย่าประมาท เพราะ หยัด อยากเป็นนักแข่งรถ หยัด ชอบพูดตลกๆ บางครั้งก็กลายเป็นขำกันไป แต่ หยัด ไม่โกรธใครง่าย ๆ

ร้านชั้นจิต ต. ช่างกลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ประณต ภูมิถาวร ถ้าจำไม่ผิดคงเคยเรียนที่มิงฟอร์ตมาตลอด ๓๓ อยู่ในห้องก่อนข้างจะตั้งเป็น
ครั้งคราว เพื่อน ๆ วันไหนว่างจะสาริทธิวิธีทอแหให้ดูเชิญที่บ้านได้ตลอดเวลา ๓๓ ชื่นเก่งไม่เบา
เหมือนกัน อนาคตเขาไม่ได้บอกให้ใครทราบเลย

10 ชัยภูมิ เชียงใหม่

พิทักษ์ ตริรัตน์ นึกเนมว่า “ตุ้” ตุ้เกิดที่ลำปางเมืองรถม้า ตุ้เคยไปเรียนที่อเมริกามาแล้ว ตุ้ไม่
เคยถือตัวเลย ตุ้คบได้ทุกคน อยู่ในห้องตุ้เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ในโรงจำนำ บางครั้งร่วมกั๊งบ่อยู่
แต่ตุ้ก็สอบได้ใน 10 คนแรกเสมอ

911/2 สวนดอก ลำปาง

พรชัย ข่างไม้ “ชัย” เป็นบุุคคลที่โตพร้อมทีคนหนึ่งที่เดียว ชัยไม่ชอบสมาคมกับเพื่อน ๆ เท่าไร
ชัยคงจะคิดทำกระโตกร่มไว้ตลอดเวลา ปกติชัยอยู่ในห้องเงียบขริมตลอด (คงจะงีบกระมังเพื่อน)
ชัยเป็นที่โปรดของเพื่อนตรงที่ SUZUKI

81-83 โชตนา ต. เวียง อ. ฝาง จ. เชียงใหม่

มานิตย์ ภู่น้อย ตัวเขาคำเพื่อนเลยเรียก “นายมีต” มีตเป็นคนเงียบ รักสงบไม่ชอบคุยกับใคร
การเรียนของมีตใช้ได้ ว่าง ๆ ตอนเลิกพักเห็นไปกับสุเทพบ่อย ๆ คงติดใจความเงิงของสุเทพ อนาคต
มีตบอกช้่นอยู่กับตัวเราเองที่จะให้มันเป็นไป

9 สุสานข้างตลาด อ. เมือง จ. เชียงใหม่

มนตรี อินทจักร “ตี” อยู่มิงฟอร์ตมาตั้งแต่เล็ก ตีไม่ยอมย้ายโรงเรียนมีเลือก แดงขาว 100% เต็ม
ตีอยู่ในห้องเงียบขริมมากชอบชู้นเป็นบางครั้ง ตีมีความสามารถในการโตกร่มเป็นพิเศษ ตีมีรอยยิ้มที่
ตรึงใจชายมาก ใครมองแล้วอยากจะ (ไม่) มองอีก

71-75 ราชภาคินัย ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

รณฤทธิ์ พิการณรัตน์ “ซง” เป็นบุคคลที่หล่อและเจ๋งพอ ๆ กับสุเทพ เรียนที่มิงฟอร์ตมาตลอด ซง เป็นนักฟุตบอลและนักกรีฑาตัวเอกของโรงเรียน อยู่ในห้องไม่ชอบคุยแต่ชอบนอนมาก อนาคตเขาบอกว่าจะเรียนเตรียมทหาร

26 เจริญประเทศ ซอย 1 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วีระพันธ์ เลิศพูนวิไลกุล “บึง” เป็นเด็กหนุ่มที่เอาการเอางานมากที่สุดคนหนึ่ง บึงเป็นนักดนตรีของโรงเรียน นอกจากนี้เขายังเล่นกีฬาได้หลายแบบได้ทั้งในและนอกรั้ว แต่บึงถนัดกีฬาในร่มมากกว่าเพราะคนดู (ผู้หญิง) มาก อนาคตบึงพูดว่า ตามดวงเพื่อนเอ๊ย

22-24 เจริญประเทศ ซอย 1 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วชิต สุขเกษม บุคคลที่มีดวงตาติดใจทุกคนในมิงฟอร์ตมีเขาคนเดียวเท่านั้น เขาทำตัวคล้ายเด็กชนเป็นที่หนึ่งเวลาอยู่นอกห้อง แต่ในห้องเจียบนานกว่าจะได้ยินเขาพูดคุย การเรียนของเขาเป็นไปแบบสร้างสถิติที่น่าตื่นเต้นมาก อนาคตเจ้าตัวไม่เคยพูดให้ใครฟัง

160/2 เจริญประเทศ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ไววิทย์ ไชยวุฒิ “วิทย์” เป็นคนเงียบขรึมตลอดปี เขาเป็นไอ้เสียขี้ยากของห้อง การเรียนวิทย์สอบได้เสมอต้นเสมอปลายวิทย์เล่นกีฬาไม่ค่อยเก่ง แต่ชอบคุยเพื่อน ๆ เล่น เวลาอยู่ในห้องบ่อยครั้งที่จับคู่นอนกับซุสหายรักของเขา อนาคตเพื่อนเราบอกว่าไม่แน่เหมือนกัน

15 ราชเชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วีระชัย อุดมศรีสุข “ชัย” เป็นที่รักใคร่ของเพื่อน ๆ มาก เจ้าตัวไม่เคยขัดใจเพื่อนเลย ใครขออะไรให้หมด การเรียนนั้นชัยเป็นคู่แข่งของสนธยา ในห้องเพื่อนเราชอบคุยเหมือนกัน คุยแต่ครั้งก็ไม่เบาเหมือนกัน การเรียนต่อ ชัยบอกว่าต่อศิลป์ก็ต่อ ๆ ไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน

8 ข้างม่อย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

รววิทย์ มูลพันธ์ เป็นคนเงียบและตั้งใจเรียนตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียน คูท่าทางเขาเหมือนผู้หญิง ไม่มีผิด เขาร่วมแรงร่วมใจกับเพื่อนทุกครั้งทีเพื่อนขอร้อง วัน ๆ เขาไม่เคยสมาคมกับใครเท่าไรนัก นอกจากพวกเพื่อน ๆ จะไปให้ความรำคาญแก่เขา อนาคต เขาบอกว่าไม่แน่

14 เจริญราษฎร์ ต. พาย้อม อ. เมือง จ. เชียงใหม่

วุฒิพงษ์ สติธิกุล นิกเนมทีเพื่อนชอบเรียกกันว่า "ไซ" เป็นคนชอบตลกเฮฮา ถ้าวันไหนขาดไซ วันนั้นห้อง ม.ศ. 3 อี. จะเงียบ เพราะไซมักมีเสียงแปลก ๆ และตลก ๆ มาพูดในห้องเสมอ ไซไม่ชอบอยู่ว่าง ๆ ถ้าไซไม่มีงานทำก็จะหาเรื่องมาพูดให้หายกลุ้มหายเหงา ไซเป็นคนที่มีความมั่นใจ ร่าเริงแจ่มใส แต่ว่าการเรียนเขาก็ไม่ย่อท้อเลย

103 เจริญราษฎร์ เชียงใหม่

วีระศักดิ์ ขอนตระกูล "ติก" เป็นชื่อทีเพื่อน ๆ ชอบเรียก คุณพ่อเขาคือมาสเตอร์ สมาน สอนที่มิ่งפורต เขาจึงเรียนที่มิ่งפורตมาตลอด ติก เป็นนักวอลเลย์บอลมือหนึ่งของโรงเรียน ติก มีที่เสียอย่างเดียวคือ ผิวของเขาเหมือนโอเลี้ยงไม่มีผิคน อยู่ในห้องเหงามาก อนาคต สงสัยจะเจริญรอยตามคุณพ่อ ร.ร. ไทน้อยอยากได้ครูผิวโอเลี้ยงไปสอน ติดต่อกี

150/1 ระแกง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

สุวิทย์ ชื่นชม "ต๋อย" เป็นทีรักใคร่ของเพื่อนมาก เขาเป็นคนที่เงียบมากที่สุดในห้อง ต๋อย ชอบโดดร่มการกุศลเสมอ ต๋อย เป็นนักฟุตบอลในทีมรุ่นกลางของโรงเรียน ต๋อย ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขามากนัก และเขาก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร อนาคตได้ยินว่าจะเข้าต่อเทคนิค

บ้านพักอนามัย อ. ฮอด จ. เชียงใหม่

สุรศักดิ์ ศรีวิชัย สุรศักดิ์เป็นคนที่ชอบนอนในห้องคนหนึ่ง บางครั้งก็เป็นจอมไวเราะตี ๆ นี้เอง ปกติสุรศักดิ์เป็นคนเงียบ เวลาว่างเขาจะช่วยเพื่อนฝูงสุดความสามารถ จะให้ทำอะไร (ทีดี) เขาไม่เคยขัดเลย อนาคตสุรศักดิ์บอกยังไม่รู้จะเป็นอะไร ไม่รู้จะเป็นอะไร สุดแล้วแต่พระเจ้าจะกรุณา

404-406 เชียงใหม่-ฮอด อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

สมชาย อัยตา เพื่อน ๆ มักจะเรียกนามสกุลของเขาเพราะสตุใจดี สมชายเรียนเก่ง มีความมานะ มีอารมณ์ขันบ้าง บ้านเกิดของเขาอยู่ที่พิจิตร เมืองไทรทอง สมชายมักจะถ่อมตนเสมอ ชอบเล่นกับเพื่อน ๆ เป็นคนใจเย็น และมักจะมีปัญหาทางการเรียนถามครูเสมอ ๆ เขาสนใจวิชาคณิตศาสตร์มาก

168 ทัตต้องเหนือ อ. ตะพานหิน จ. พิจิตร

สิทธิชัย ทศฤทธิ์ “แยะ” เป็นเด็กมาจากชิงเชิงมาสู่อ้อมกอดมวงฟอร์ดตอน ป. 7 แยะเป็นนักบาสเกตบอลร่างยักษ์ที่มรุ่นใหญ่คนหนึ่ง แยะมีลีลาการเล่นไม่เหมือนใคร แยะเป็นคนเงียบบางครั้งก็ดั่ง แยะเก่งคณิตศาสตร์เป็นพิเศษ อนาคตเขาคงจะเข้าเทคนิคหรือเตรียมยพราช

1 พระปกเกล้า อ. เมือง จ. เชียงใหม่

สมฤทธิ์ ขุนสมุทร สมฤทธิ์เป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน เขาเป็นหัวหน้าทีมที่ตีคนหนึ่ง ปกติชอบจับมากกว่าคุย เป็นคนที่เอาจริงในการงานมาก เพื่อนฝูงต้องการให้เขาทำงานอะไรเขาไม่เคยขัดใจเลย ที่น่าภูมิใจไปกับเขาคือเป็นนักฟุตบอลคนเดียวของห้องที่สมาคมฟุตบอลเชียงใหม่เชิญไปคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด อนาคตเขาคงไม่แน่

143 วัวลาย อ. เมือง เชียงใหม่

สุรพงษ์ อัคราพานิช นักเรียนตัวอย่างของห้องในด้านความประพฤติ การแต่งกายตลอดจนท่าทางของเขาดูดีเกินไปที่จะเรียนกับพวกโต ๆ การเรียนของเขาดูเสมอต้นเสมอปลายตลอดปี อยู่ในห้องเงียบนอกห้องไม่เบาเลยเพื่อนเรานั้น

285 ค่ายกาวิละ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

สุเทพ แซ่อั้ง “แก” เป็นชื่อที่เพื่อน ๆ ชอบเรียก เขาเรียนที่มิงฟอร์ดมาตั้งแต่ ป. 1 มาจนถึง ม.ศ. 3 ประกอบเขามีอายุมากกว่าเพื่อน พวกเราจึงยกให้เป็นผู้นำ เมื่อพูดถึงอนาคตเขาตอบด้วยเสียงเหมือนเอลวิสว่าไม่แน่

25 ราชนวงศ์ ซอย 3 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

สนธยา วงศ์บุญตัน “ยา” เป็นนักกรีฑาของโรงเรียน เขาเรียนหนังสือเรียบ ๆ ไม่ขึ้นไม่ลง “ยา” เป็นคนพูดน้อยทำ (งาน) มาก วัน ๆ ไม่ค่อยจะคุยกับใครมากเท่าอู๋คมคู่เขา “ยา” เป็นที่หนึ่งในการสอบแทบทุกครั้งแต่เขาบอกว่าพระเจ้าช่วย อนาคตไม่รู้เหมือนกัน เจ้าตัวบอกให้สอบผ่านไปก่อน

3 ค. สันผักหวาน อ. หางดง จ. เชียงใหม่

สุรินทร์ วัชรปรีชา “แก๊ด” เป็นเด็กจากจังหวัดแพร่ มาอยู่มุงฟอร์ดเมื่อเรียนชั้น ป. 7 จากแพร่นี้เองเขาพกเอาความเป็นนักฟุตบอลและนักกรีฑามารับใช้มุงฟอร์ด แก๊ดตัวเล็กแต่บางคนตัวโตต้องเรียกพี่ก็มี เขาซุ่มมากจน ม. ประยงค์ ให้ฉายาว่า “จอมยุ่งเมืองแพร่” อนาคตแก๊ดบอกว่าจะเรียนต่อ เทคนิก

19 อ. สอง จ. แพร่

สุนทร ชุตินา “ทร” เป็นหนุ่มที่สูงโปร่ง แต่รู้สึกว่ามีผมมาก เลยไม่เจิงเหมือนคนอื่น “ทร” เรียบง่ายเป็นบางครั้ง วัน ๆ พูดน้อยหัวเราะมาก “ทร” ถูกเพื่อน ๆ ล้อเรื่องผมบ่อย ๆ แต่ “ทร” บอกเขาเพื่ออากาศดีผมไม่ได้ “ทร” ทำให้เพื่อนลืมทุกขสึมนึกได้ง่าย อนาคต “ทร” บอกแล้วแต่ว่าสนา

74 โชตนา ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่

เสถียร คำจ้อย เพื่อน ๆ เรียกกันว่า “เดียร์” เดียร์เป็นหัวหน้าห้องที่ดีของลูกน้องทุกคน เป็นที่เคารพเชื่อฟังของลูกน้อง ถ้าเดียร์จะทำอะไรเดียร์จะถามความคิดเห็นจากลูกน้องทุกคน เดียร์ไม่เคยใช้อำนาจข่มขู่เลย และเดียร์ยังเป็นนักกีฬาของ ร.ร. และเป็นนักกีฬาตัวยิงเสียด้วย

258 ราชภาคนัย อ. เมือง จ. เชียงใหม่

สมนึก แซ่ด่าน “นิก” เป็นคนชอบสนุก บ้านของเขาอยู่ที่สันกำแพง เป็นคนมีอัธยาศัยดี ชอบเข้ากับเพื่อนฝูง นิกมีความขยันในการเรียนและมีอารมณ์ขันอยู่เสมอ เมื่อพบกันนิกก็จะมีรอยยิ้มบนหน้าของนิกเสมอ นิกเป็นคนร่าเริง หากความเศร้ายากมาก

118 บ่อสร้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่

สุธรรม ตยตุวิตุติกุล “ธรรม” เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด 100% เขาชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอล “ธรรม” เป็นคนขริ้ม มีอารมณ์เยือกเย็น นอกจากนี้ “ธรรม” ยังเป็นนักกระโดดไกลตัวยงอีกด้วย “ธรรม” เคยคว้าเหรียญทองในงาน Sports day มาแล้วและคงจะโด่งดังขึ้นไปเรื่อย ๆ เพราะมีคนให้กำลังใจแก่ “ธรรม” มากมาย

144 ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่

สมบุญ ทีวีโรจนกุล เขามีนิคเนมว่า “เปี้ยก” มาจากเมืองลับแล อยู่ในห้องขยันเรียนดี แต่บางครั้งก็เล่นตัวย การเรียนปานกลาง นิสัยรักเพื่อนและพยายามช่วยเหลือเพื่อนฝูงอยู่เสมอ เจ้าตัวชอบเล่นกีฬาบาส อนาคตบอกว่าจะเป็นนายห้างร้านทองแทนบิดา เขามีหัวทางทำทอง

60-62 สำราญรณ์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

อนันต์ แซ่เอี่ยม ไม่มีนิคเนมแต่เพื่อน ๆ มักเรียกตามรูปร่างของเขา “อ้วน” เป็นคนขริ้ม แต่ชอบออกตนเป็นที่เด่นในห้อง อ้วนเป็นคนใจเย็นไม่วู่วาม แต่มักจะถูกเพื่อน ๆ ยั่วเอาบ้อย ๆ เหมือนกัน ชอบเล่นเป็นประตูฟุตบอล แต่ไม่เคยลงแข่ง ถ้าเล่นบ้อย ๆ อีกสักหน่อยก็คงได้เป็นแน่ ๆ อ้วนเป็นผู้ช่วยเหลือจรรยาตามประตู ร.ร. ตัวย คงจะได้บุญมากนะ

140-140/1 ราชวงศ์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

อดิศักดิ์ ไหมวัฒนาวินทะ “ลูซี่” เป็นเด็กมาจากชินเซิง เหมือนแย้ และเป็นนักบาสเกตบอลเหมือนกันซะด้วย ลูซี่ถนัดภาษาอังกฤษมากเพราะลูซี่จะเรียนต่อ เอ.ซี.ซี. ขอให้สิ่งที่เพื่อน คิดหวังไว้จงเป็นของเพื่อนเถอะ ในอนาคตเชียงใหม่จะได้้นักธุรกิจที่ดีเพิ่มอีกคน

2-6 พระปกเกล้า ซอย 2 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

อรรณพ วนะชกิจ เป็นเด็กที่ยี่วนกับเพื่อนฝูงเอาการทีเดียว เพราะเขาถือว่ามีของคืออยู่ที่บ้าน (ใครเอ่ย) อยู่ในห้องเงียบบ้างคังบ้างพอสมควรบ้าง บางครั้งก็คังไม่เบาเหมือนกัน เขาเล่นกีฬาไม่ค่อยเก่ง แต่เพื่อนขอร้องเขาก็ตามใจเพื่อน อนาคตเขาไม่ทราบว่าเขาจะเรียนต่ออะไร

13 ท่าแพ ซอย 6 อ. เมือง จ. เชียงใหม่

อนันต์ กัณฑ์มา ไม่มีนิคเนมแต่เพื่อน ๆ เรียกเขาว่า “นันท์” เป็นคนเจี๊ยบขริ่ม ขยันเรียน แต่บางครั้งก็มีอารมณ์ขี้บ้างเหมือนกัน เข้ากับเพื่อนได้ง่าย เป็นคนชอบขี้มและเป็นคนใจเย็น เมื่อเวลาเรียนนันท์จะตั้งใจเรียน แต่พอเวลาเล่นนันท์ก็จะเล่นกับเพื่อนฝูง จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อน ๆ มาก นันท์มักจะมีปัญหาตามครูป่อย ๆ

18 นันทาราม ขอย 5 เชียงใหม่

อนุช รัตตมโนกุล “กุง” เป็นคนเส้นสั้น เมื่อเพื่อนพูดตลก ๆ “กุง” จะหัวเราะออกมาทันที เป็นคนอารมณ์ดีทั้งวัน แต่ไม่ทุกวัน “กุง” ชอบแต่งตัวตามแบบฉบับของวัยรุ่น กุงเป็นคนที่ขี้มกับทุกคนด้วย

385 เจริญประเทศ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

ศรารุณี เพื่อน ๆ เรียกเขาว่า “เซียว” เขาไม่ใช่ผู้รักษาประตูทีมชาติ แต่เป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะขยัน เขาเจี๊ยบเสมอในเวลาเรียน เขาเป็นคนที่รักมารตามาก เวลาหยุดเรียนเขามักจะช่วยมารดาทำงาน และเป็นโฮเฟอร์เพื่อนำมารดาของเขาไปทำธุระ การเรียนนั้น “เซียว” เรียนได้ดีพอใช้หาตัวจับยาก “เซียว” ชอบเล่นกีฬาประเภทฟุตบอล โดยมากเขาจะเล่นตำแหน่งกองหลัง ถ้าเขามีคนอุปการะ เขามืออานาคตไกล

4/89 บ้านพักในกรมทางหลวง อ. เมือง จ. เชียงใหม่

